



ปีที่ 41 ฉบับที่ 115 วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ม.ราชภัฏนครฯ ประกาศหยุดการเรียนการสอน นักศึกษาภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศหยุดการเรียนการสอน นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2555 ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กำหนดให้นักเรียนธรรมศึกษาทุกชั้นเข้าสอบวัดความรู้พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555

เพื่อให้การจัดสอบธรรมศึกษาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยจึงประกาศหยุดการเรียนการสอน ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 โดยกำหนดให้จัดการเรียนการสอนชดเชยในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเป็นสัปดาห์ชดเชยการเรียนการสอนแทน

ม.ราชภัฏนครฯ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการแสดง วิสัยทัศน์ของผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดแสดงวิสัยทัศน์ด้วยวาจา ของผู้สมัคร และเสนอชื่อให้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม

จึงขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ดังกล่าวตามวันเวลาและสถานที่ที่ได้แจ้งไว้แล้วข้างต้น

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

ม.ราชภัฏนครฯ รับนักศึกษาคัดเลือกตรงผ่านระบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทสอบคัดเลือกตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีการรับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 4 มกราคม 2556 มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ประเภทของการสมัครสอบคัดเลือก

มหาวิทยาลัยมีวิธีการคัดเลือกมีทั้งหมด 2 ประเภท คือ

1. **ประเภททั่วไป** การคัดเลือกจากผู้สมัครทั่วไปจากโรงเรียนต่าง ๆ

2. **ประเภทยกเว้นค่าเล่าเรียนและที่พัก** เป็นการคัดเลือกผู้สมัครจากประเภททั่วไปและมีความประสงค์จะขอรับทุน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ ผ่านการสอบวัดพื้นฐานความรู้จากมหาวิทยาลัย และต้องมีการเรียนสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนน 4.00 มีจำนวนทั้งสิ้น 10 ทุน คือจะจัดสรรให้คณะละ 2 ทุน ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นการชำระค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนวิชาเรียน รวมทั้งค่าบำรุงหอพักทุกภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตรขณะที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วิธีการสมัคร

1. สมัครได้ที่ www.nstru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 4 มกราคม 2556 โดยการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนลงในใบสมัคร สามารถเลือกได้ 3 สาขาวิชา แต่สมัครในคณะเดียวกันได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา โดยเรียงลำดับความต้องการ ยกเว้นผู้สมัครคณะครุศาสตร์ เลือกได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น

2. พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร และแบบฟอร์มการชำระเงิน

3. นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 200 บาท ไปชำระเงินโดยชำระผ่านช่องทางต่อไปนี ภายในวันที่ 4 ธันวาคม- 4 มกราคม 2556 ผ่านช่องทางการชำระเงิน คือ ชำระผ่านธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย เสียค่าธรรมเนียมในการชำระ 10 บาท และธนาคารไทยพาณิชย์ เสียค่าธรรมเนียมในการชำระ 10 บาท ส่วนการชำระมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ไม่มีค่าธรรมเนียม

4. ผู้สมัครต้องเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครไว้ตรวจสอบจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

วิธีการคัดเลือก ประเภทคัดเลือกทั่วไป โดยมีวิธีการดังนี้

1. สอบวัดความรู้พื้นฐานในวันที่ 18 มกราคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องสอบให้ตรวจสอบจากประกาศที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรืออินเทอร์เน็ต www.nstru.ac.th ในวันที่ 15 มกราคม 2556

ม.ราชภัฏนครฯ รับนักศึกษาคัดเลือกตรงผ่านระบบออนไลน์ (ต่อจากหน้า 2)

2. สอบวัดแนวความเป็นครู และสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชาเฉพาะคณะครุศาสตร์ ในวันที่ 18 มกราคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. (ห้องสอบตรวจสอบจากประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

3. สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 26 มกราคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องสอบให้ตรวจสอบจากประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรืออินเทอร์เน็ต www.nstru.ac.th ในวันที่ 21 มกราคม 2556

วิธีการคัดเลือก ประเภทยกเว้นค่าเล่าเรียนและที่พัก โดยมีวิธีการดังนี้

1. ผู้ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยให้เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนในวันที่ 26 มกราคม 2556 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ สำนักงานคณะที่สมัคร

2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 29 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หรืออินเทอร์เน็ต www.nstru.ac.th

การรายงานตัว

ผู้ได้รับการคัดเลือกรายงานตัวในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมชำระเงินในอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด



พันธมิตรทางคลื่นวิทยุระดับนานาชาติ

จันทร์ - พฤหัสบดี
เสาร์
อาทิตย์

ข่าวสดสายตรงจาก VOA
สุดสัปดาห์กับ VOA
ภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกัน

8.30 น. - 9.00 น.

สัมผัส เสียงจากอเมริกาภาคภาษาไทย (VOA) ผ่านทาง เสียงมหาชัยเอฟเอ็ม (VOM)

FM. 107.50 Mhz ที่เดียว!!!



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, ณิชมา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายกิ่งกมล ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ปีมะโรง

สัปดาห์นี้ ผศ.อนุสรณ์ จิตมนัส พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการประกันคุณภาพกลาง และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียน ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคมนี้ ต้องขออภัยสำหรับท่านที่ต้องการจะติดต่อประสานงานกับส่วนมาตรฐานฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว

ส่วนที่เดินทางไปเมื่อต้นสัปดาห์ คือทีมของ ผศ.ดร. เอมอร ลิทธิรักษ์ ซึ่งเดินทางไปทำความร่วมมือในโครงการเตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียนกับ University of Putra, Malaysia และ ทำ Agreement กับ University of Sains, Malaysia โดยมีอธิการบดี ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ เป็นผู้ลงนาม ส่วนทีมงานที่ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ประกอบด้วย ผศ.จตุพร อัครวิไลวรรณ อาจารย์ปวีณา ปรวัฒน์กุล ดร.สุจินต์ หนูแก้ว ดร.สุมาลี เลี่ยมทอง ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ์ และคุณสุทธาวลัย ชัยแสง (นักวิเทศสัมพันธ์) จะเดินทางไปทำ MOU ที่ University of Putra, Malaysia และ ทำ Agreement กับ University of Sains, Malaysia โดยจะกลับมาถึงประเทศไทยในวันที่ 28 พฤศจิกายน นี้

งานประเพณีที่เด็กๆ และหนุ่มสาวรอดคอย ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งในคำคืนนี้ ส่วนอากาศจะเป็นใจหรือไม่นั้นต้องรอดูกันต่อไป แต่ที่แน่ๆ วันลอยกระทงปีนี้ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้เปิดเผยผลสำรวจเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง ในหลายๆเรื่อง อาทิ นักการเมืองที่ประชาชนอยากไปลอยกระทงด้วยมากที่สุด คือนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนที่เป็นดารานักแสดง อัม พัชราภา ไชยเชื้อ ติดอันดับหนึ่งที่ประชาชนอยากลอยกระทงมากที่สุด

สำหรับจังหวัดที่ประชาชนอยากไปลอยกระทงมากที่สุด คือจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุโขทัย กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครศรีธรรมราชของเราแม้ไม่ติดอันดับแต่บ้านเราก็หาได้เจียบเหงาไม่มีหน่วยงานต่างๆร่วมสืบสานประเพณีกันกว่าร้อยละแปดสิบแห่งสะดวกที่ไหนก็ร่วมงานกันได้ทีนั้น คำคืนนี้ขอให้ทุกท่าน โดยเฉพาะน้องๆนักศึกษาเที่ยวงานลอยกระทงอย่างมีความสุขและอย่าลืมคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง

ปิดท้ายพักเที่ยงวันนี้ขอคิดจากพระมหาภูติชัย วชิรเมธี “โปรด...อย่าลืม อย่าลืม ว่าเรามีได้อยู่คนเดียวในโลก ” “โปรด...อย่าลืม อย่าลืม ว่าพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอด ” สวัสดีค่ะ